



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๕ ตำแหน่ง
๙ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรอง
ไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๐๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเกลือ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

นายรัฐกรณ์ อินทะสร้อย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการ
ทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวกัญญา เกษรพิกุล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเกลือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) ตำแหน่งเลขที่
๓๐๒๙๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นายจักรวาล บุญชู ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) งานการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๓. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๔๖๖ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาล
บ้านโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นางพิชญากัญ บัญประสิทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๓๖๘ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางปะกง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นางวิชชุดา ปุณโณทก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางปะกง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๕. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๕๔๗ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๖. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๖๙๕ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสนามชัยเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นางภาวดี สุวรรณะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสนามชัยเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๗. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๑๐๖ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

นางกานต์นระรัตน์ จรามร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางเกศิริน เชื้อภักดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๘. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๑๑๕ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นางกรองทิพย์ เจริญบุญย์วิวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๙. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๑๑๖ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ดังนี้

นางสาวพิมพ์ฝนดา นันทวิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอัญชลี สังข์เจริญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอานัติ ประดิษฐ์แจ้ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานที่ ห้องประชุมพุทธโสธร
ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร
ว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบ
one page พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์โดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ